



คำสั่งกรมป่าไม้  
ที่ ๒๖๕๕ /๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๒๔๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรณีการลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ และหัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ และหัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์ จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางวราวรรณ ชนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายละเอียดการส่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๔๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ			
๑	นายสมชาย อวิคุณประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	ทั่วไป	ชำนาญงาน	- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	บัดนี้ เป็นต้นไป		
๒	นายสกโรจน์ บุญพร้อม	เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	ทั่วไป	ชำนาญงาน	- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	บัดนี้ เป็นต้นไป		
๓	นายสันติ ศรีดีศิลปกร	เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	ทั่วไป	ชำนาญงาน	- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	บัดนี้ เป็นต้นไป		
					จำนวน ๓ ราย					

WV